



**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN
HÀNG HẢI MIỀN BẮC**

THƯ CẢM ƠN

**NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI**

Ngày 15/5/1955 ngành Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam với tên gọi là Ty Hoa Đăng đã tiếp nhận từ người Pháp hai ngọn hải đăng lớn nhất miền Bắc, đó là Hải đăng Long Châu và Hải đăng Hòn Dấu. Kể từ đó, *Ngày 15/5 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Bảo đảm an toàn hàng hải.*

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc luôn đoàn kết một lòng phát huy sức mạnh tập thể; đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung vào yếu tố con người và công tác đào tạo; ứng dụng Công nghệ thông tin vào điều hành, sản xuất và luôn khuyến khích phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động - sản xuất, cùng với đó là việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp. Do vậy, dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên và người lao động, Tổng công ty luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động; xứng đáng là một đơn vị mạnh của ngành Giao thông vận tải.

Để ghi nhận những những đóng góp của các thế hệ cán bộ nhân viên, lao động ngành Bảo đảm an toàn hàng hải cho đất nước, năm 2011 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (*tiền thân Ty Hoa đăng 1955*) được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với đó là rất nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, Huân, Huy chương kháng chiến,... và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bảo đảm an toàn hàng hải, cho phép tôi thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc tới:

Các đồng chí Lãnh đạo/Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất để Tổng công ty phát triển bền vững.

Các cơ quan hữu quan trong ngành Giao thông vận tải nói chung và ngành Hàng hải nói riêng đã giúp đỡ và phối hợp hiệu quả trong công việc để Tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Toàn thể khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trên từng chặng đường phát triển.

Các thế hệ đi trước cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động làm việc trong ngành Bảo đảm an toàn hàng hải đã cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải.

Trong thời gian tới, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương để Tổng công ty tiếp tục phát triển vững mạnh góp phần chung vào sự phát triển của ngành Hàng hải Việt Nam đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Xin kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Phạm Quốc Sứ